

Số: /KH-TVO

KẾ HOẠCH

Triển khai dạy học giáo dục địa phương tại trường TH&THCS Trần Văn ƠN năm học 2023-2024

Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2022 về việc phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ hướng dẫn số 1584/SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày 23/8/2023 về hướng dẫn tổ chức dạy học chương trình giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông lớp 8.

Thực hiện Công văn số 66/CV-PGD&ĐT ngày 24 tháng 01 năm 2022 và Công văn 913/CV-PGDĐT ngày 20/9/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy học nội dung giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông lớp 8 năm học 2023-2024.

Căn cứ Công văn số 443/CV- PGD&ĐT ngày 25 tháng 8 năm 2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy học chương trình giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông lớp 6 và lớp 7.

Trường TH&THCS Trần Văn ƠN lập kế hoạch và hướng dẫn giáo viên triển khai dạy học nội dung giáo dục địa phương lớp 6, lớp 7 và lớp 8 tại trường TH&THCS Trần Văn ƠN, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giúp học sinh phát triển tình yêu, lòng tự hào, tinh thần sẵn sàng và năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng để xây dựng quê hương.

Trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp, của tỉnh. Từ đó, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa của cộng đồng dân cư các dân tộc, xây dựng văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát triển cho học sinh năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định hướng nghề nghiệp; năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội; vận dụng kiến thức (tự nhiên, văn hóa, xã hội) vào thực tiễn, ứng xử với tự nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường của tỉnh nhà.

2. Yêu cầu

Nội dung giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông là văn bản thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh; nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục, làm căn cứ quản lý chất lượng giáo dục địa phương.

Bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức cơ bản, thiết thực; hiện đại; hài hòa đức, trí, thể, mỹ; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống; tích hợp cao ở các lớp học dưới, phân hóa dần ở các lớp học trên; thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh, các phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp với mục tiêu giáo dục và phương pháp giáo dục để đạt được mục tiêu đó.

Nội dung giáo dục địa phương của tỉnh Đắk Nông được thiết kế dưới hình thức lĩnh vực và chủ đề của lĩnh vực với tổng thời lượng là 35 tiết/lớp/năm học đối với lớp 6 và lớp 7, lớp 8.

II. NỘI DUNG

1. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông lớp 6

a) Tài liệu sử dụng để thực hiện dạy học nội dung giáo dục địa phương là Tài liệu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo Quyết định số 277/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2022 (có file đính kèm).

b) Nội dung của Tài liệu

Nội dung của Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông lớp 6 được biên soạn với 7 chủ đề tương ứng với các lĩnh vực và số tiết cụ thể như sau:

Stt	Tên chủ đề	Nội dung (thuộc lĩnh vực /nhóm lĩnh vực)	Thời lượng (số tiết)
1	Bài học từ cội nguồn.	Ngữ văn	9
2	Địa lí hành chính và địa lí tự nhiên Đắk Nông. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông	Địa lí	6
3	Lịch sử Đắk Nông thời kì Nguyên thủy.	Lịch sử	6
4	Học sinh Đắk Nông chấp hành Luật An toàn giao thông.	Giáo dục công dân	3
5	Mỹ thuật Đắk Nông xưa và nay.	Mỹ thuật	4
6	Văn hóa ẩm thực Đắk Nông.	Công nghệ	3
7	Âm nhạc M'Nông trên quê hương Đắk Nông.	Âm nhạc	4

2. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông lớp 7

a. Tài liệu sử dụng để thực hiện dạy học nội dung giáo dục địa phương là Tài liệu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo Quyết định số 277/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2022 (có file đính kèm).

b. Nội dung của Tài liệu

Nội dung của Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông lớp 7 được biên soạn với 7 chủ đề tương ứng với các lĩnh vực và số tiết cụ thể như sau:

Stt	Tên chủ đề	Nội dung (thuộc lĩnh vực /nhóm lĩnh vực)	Thời lượng (số tiết)
1	Đắk Nông - Một số nét văn hóa đặc trưng	Ngữ văn	9
2	Địa lí dân cư - xã hội tỉnh Đắk Nông. Giá trị di sản địa chất của Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông	Địa lí	6
3	Đắk Nông từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII	Lịch sử	6
4	Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá của tỉnh Đắk	GDCD	3
5	Nét đẹp truyền thống	Mỹ thuật	4
6	Cây công nghiệp ở tỉnh Đắk Nông	Công nghệ	3
7	Đắk Nông vang tiếng Giai điệu quê hương	Âm nhạc	4

3. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông lớp 8

a. Tài liệu sử dụng để thực hiện dạy học nội dung giáo dục địa phương là Tài liệu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo Quyết định số 277/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2022 (có file đính kèm).

b. Nội dung của Tài liệu

Nội dung thực hiện chương trình căn cứ hướng dẫn số 1548/HD-SGDDT-GDTrH-QLCL ngày 23/8/2023; Nội dung tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông lớp 8 được biên soạn với 7 chủ đề tương ứng với các lĩnh vực và số tiết cụ thể như sau:

Stt	Tên chủ đề	Nội dung (thuộc lĩnh vực/nhóm lĩnh vực)	Thời lượng (số tiết)
1	Đắk Nông từ thế kỉ XVIII đến năm 1918	Lịch sử	06 tiết
2	Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Tìm hiểu sự đa dạng sinh học trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông	Địa lí	06 tiết
3	Văn học viết Đắk Nông thời kỳ xây dựng đời sống mới	Ngữ văn	09 tiết
4	Hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Đắk Nông	Giáo dục công dân	03 tiết
5	Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Đắk Nông. Các lễ hội truyền thống	Mĩ thuật	04 tiết
6	Một số nhà máy điện ở Đắk Nông	Công nghệ	03 tiết
7	Những sắc màu âm nhạc ở tỉnh Đắk Nông	Âm nhạc	04 tiết

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Xây dựng Kế hoạch giáo dục

a) Giao tổ xã hội, tổ tự nhiên chỉ đạo các thành viên trong tổ có liên quan nghiên cứu kĩ nội dung của Tài liệu để xây dựng kế hoạch giáo dục dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Trong đó lưu ý những nội dung sau:

- Giao cho các tổ/nhóm chuyên môn của các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Công nghệ, Âm nhạc chủ trì, xây dựng kế hoạch giáo dục nội dung giáo dục địa phương trong nhà trường, cụ thể như sau: Nội dung giáo dục địa phương được bố trí 35 tiết/năm học (tương đương 01 tiết/tuần) tùy nhiên do điều kiện cơ sở vật chất và giáo viên hiện có của nhà trường do đó tổ chức dạy tập trung vào buổi chiều, lịch và thời khóa biểu cụ thể nhà trường lên và giáo viên thực hiện.

- Kế hoạch dạy học nội dung giáo dục địa phương được xây dựng theo từng chủ đề/bài học phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường và kế hoạch dạy học của các môn học có liên quan, tạo thuận lợi cho học sinh liên hệ, vận dụng những nội dung kiến thức đã học trong các môn học với thực tiễn tại địa phương.

- Phân công dạy học nội dung giáo dục địa phương: Căn cứ vào nội dung giáo dục của địa phương trong Tài liệu được biên soạn theo các lĩnh vực, Hiệu trưởng phân công giáo viên dạy học các chủ đề/bài học phù hợp với năng lực của giáo viên.

- Tham mưu bộ phận chuyên môn phân chia thời khóa biểu phù hợp với học sinh.

b) Kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh được thực hiện theo

Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Giáo viên dạy học chủ đề/bài học nào thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với chủ đề/bài học đó theo kế hoạch. Bài kiểm tra, đánh giá định kỳ được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm nội dung các chủ đề/bài học đã dạy học đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

2. Hình thức tổ chức

Do đặc thù trường 2 cấp học (bậc tiểu học học cả ngày) do đó công tác tổ chức dạy hoạt động giáo dục địa phương nhà trường tiến hành dạy vào buổi chiều và phân công thời khóa biểu cụ thể hàng tuần cho các giáo viên đảm nhiệm (đã phân công chuyên môn từ đầu năm) với số tiết cụ thể như trên đối với từng môn, giáo viên giảng dạy sẽ đảm nhận.

Đối với tài liệu nhà trường đã đăng ký cho học sinh, nếu đầu năm chưa có sách nhà trường pho to một số bài cho học sinh dùng tạm.

Đối với các lớp nhà trường đã mua sách giáo viên cho học sinh mượn học sau đó thu lại để cho học sinh các lớp sau học, giáo viên nhắc nhở học sinh bảo quản sách cẩn thận.

Thời khóa biểu dạy theo thứ tự các môn sắp xếp do chuyên môn nhà trường thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch Hướng dẫn tổ chức dạy học nội dung giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông lớp 6, lớp 7, 8 năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo. Trường TH&THCS Trần Văn Ôn yêu cầu các giáo viên triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Đ/c Vọng, để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:

- Toàn thể GV (để thực hiện);
- PGD&ĐT (để báo cáo);
- Lưu: VT, HSCM.

HIỆU TRƯỞNG